

>2 **ฝ่าธุรกิจดาวเทียมหลังประมูลจบ** | 'เอกชน - รัฐ' ผลประโยชน์ลงตัว

ฝ่าธุรกิจดาวเทียมหลังประมูลจบ 'เอกชน-รัฐ' ผลประโยชน์ลงตัว

● **ปานฉัตร สีนสุว**
กรุงเทพธุรกิจ

การประมูลวงโคจรดาวเทียมที่เพิ่งจบไป หลังจากสำนักงาน กสทช. จัดประมูลไปเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2566 นับเป็นการประมูลใบอนุญาตครั้งแรกในอุตสาหกรรมกิจการอวกาศดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย

มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทลูกของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ไทโรคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที และ 3.บริษัท พร็อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ไม่หนีจากความคาดหมาย

การประมูลเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วในรอบเช้าเมื่อเวลา 11.46 น. หลังเปิดให้เคาะราคาชุดวงโคจรครั้งแรกเมื่อเวลา 10.00 น. โดยผลการประมูล "ไม่หนีจากความคาดหมาย" และไปตามที่ พล.อ.ท.ธนพันธ์ุ ห้วยเจริญกรรมการ กสทช. ได้โผในการจัดประมูลครั้งนี้ เคยระบุไว้ว่า น่าจะนำเงินเข้ารัฐได้ราว 800 ล้านบาท

ผลสรุปการประมูลคือ ชุดที่ 1 ตำแหน่ง 50.5 E ไม่มีผู้ยื่นความต้องการ ชุดที่ 2 ตำแหน่ง 78.5 E บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด ชนะการประมูลที่ราคา 380.02 ล้านบาท



ชุดที่ 3 ตำแหน่ง 119.5 E บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชัน จำกัด ชนะการประมูลที่ราคา 417.41 ล้านบาท ชุดที่ 4 ตำแหน่ง 126 E บริษัท ไทโรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ชนะการประมูลที่ราคา 9.08 ล้านบาท ชุดที่ 5 ตำแหน่ง 142 E ไม่มีผู้ยื่นความต้องการ

ดาวเทียมไม่เหมือนมือถือ

โดยรวมแล้วการประมูล 5 ชุด ขายออก 3 ชุด สำนักงาน กสทช.สามารถนำเงินส่งรัฐได้ราว 806 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่เก็งกันไว้อยู่แล้ว เพราะการประมูลวงโคจรดาวเทียมไม่หือหวา หรือไม่มีการแข่งขันกันสูงเหมือนการประมูลคลื่นความถี่ของ “ค่ายมือถือ” ที่เคาะราคากันอย่างบ้าคลั่งข้ามวันข้ามคืน ทำสถิติเป็นค่าคลื่นความถี่ 5จี ที่ 90,000 ล้านบาทแพงที่สุดในโลก

เพราะหลักเกณฑ์การประมูลวงโคจรดาวเทียมกำหนดว่า ผู้ที่จะผ่านคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเคยประกอบกิจการในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นใครที่เคยทำธุรกิจดาวเทียมในไทย คำตอบคือ ไทยคม และ เอ็นที เท่านั้น ส่วนพฤติกรรมการประมูลที่เคาะราคาเพียงครั้งเดียว ก็เพราะต่างคนต่างมีเป้าหมายในวงโคจรอยู่แล้ว เรียกว่าไม่ทับไลน์ธุรกิจกัน

ทำความเข้าใจประเภทดาวเทียม

ปกติดาวเทียมจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามระยะความสูงจากโลก หรือตำแหน่งวงโคจร (Orbit) ดังนี้

1. วงโคจรระยะต่ำ (Low Earth Orbit : LEO) อยู่ที่ความสูงประมาณ 500-2,000 กิโลเมตรจากโลก กำลังเป็นที่นิยมเพราะให้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาที่ถูกลง
2. วงโคจรระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit : MEO) ระยะห่างจากโลก 7,500 กิโลเมตร
- และ 3. วงโคจรประจำที่ (Geostationary Earth Orbit : GEO) อยู่สูงจากโลกประมาณ 36,000 กิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับโลกเคลื่อนที่รอบตัวเอง เราจึงเรียกดาวเทียมนี้ว่าดาวเทียมวงโคจรประจำที่ ซึ่งการประมูลของสำนักงาน กสทช. ที่เกิดขึ้นก็คือดาวเทียม GEO ทั้งหมด

ภาพการง่วนเงินไม่เปลี่ยนมือ

หากดูในชุดแพ็คเกจที่ สเปซ เทคฯ ชนะประมูลในชุดที่ 2 และ 3 7.41 ล้านบาท คือ ชุดวงโคจรเติมไทยคมบริษัทแม่ให้บริการในสัญญาสัมปทานของดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) และดาวเทียมไทยคม 5 และไทยคม 6 ซึ่งไทยคมดำเนินงานในฐานะคู่สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศกับดีเอสซีซึ่งสัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปี ตั้งแต่ 11 ก.ย. 2534 - 10 ก.ย. 2564 และโอนกรรมสิทธิ์ในดาวเทียมให้เป็นทรัพย์สินของภาครัฐไปแล้วจำนวน 6 ดวง รวมมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท

ดังนั้น การประมูลจาก กสทช. ที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ก็กลายเป็นการ

ปลดล็อก และ ต่อลมหายใจ ให้กับไทยคมก็น่าจะไม่ผิดนัก เพราะไทยคมก็ได้ดำเนินธุรกิจแบบเดิมต่อไป และสามารถเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับเอ็นทีได้เพราะขณะนี้เอ็นทีรับมอบโอนทรัพย์สินจากไทยคมมาบริหารงาน

รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

“ปฐมภพ สุวรรณศิริ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยคม กล่าวว่า การชนะประมูลครั้งนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่เตรียมการไว้เพื่อจัดสร้างดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นให้บริการ ซึ่งนับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะได้รับการอย่างต่อเนื่อง โครงการดาวเทียมดวงใหม่นี้ยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการเติบโตทางธุรกิจ

รวมทั้งช่วยพัฒนาบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศในอนาคต ในขณะเดียวกัน ไทยคมมีความพร้อมที่จะจัดสรรช่องสัญญาณดาวเทียมให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ใช้งาน ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและภาครัฐต่อไป

รัฐสนใจมีดาวเทียมของตัวเอง

ส่วน “เอ็นที” การประมูลดาวเทียมชุดที่ 4 ด้วยราคาเริ่มต้นประมูลเพียง 8 ล้านบาท และประมูลได้ไปในราคา 9 ล้านบาทก็ทำให้

เอ็นทีได้ชื่อว่า ดำเนินการตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2565 ว่า ครม.เห็นชอบร่างแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ พ.ศ.2566-2580 และเห็นชอบหลักการที่จะมีดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติเป็นของตัวเอง

โดยมีเป้าหมายต้องยิงดาวเทียมภายใน 3 ปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอวกาศของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม ดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการมีดาวเทียมสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการเอง เพื่อใช้ในการให้บริการสาธารณะ ความมั่นคง และเชิงพาณิชย์

สุดท้ายแล้วหากจะสรุปว่า การประมูลวงโคจรดาวเทียมที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ 3 ฝ่ายได้รับผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองก็ยังไม่ผิดนัก เพราะทั้ง ไทยคม กสทช. และ รัฐบาลต่างก็ วิน วิน วิน ทั้งหมด

หุ้น TRUE รวบ 'ดีลแสนล้าน'
นับถอยหลัง 'เคาะราคา' ดันมูลค่า
> 14

หุ้น TRUE รวบ 'ดีลแสนล้าน' นับถอยหลัง 'เคาะราคา' ดันมูลค่า



● **สมย์ธัมภา เริ่มรู้**
กรุงเทพธุรกิจ

ดีลใหญ่แสนล้านและข้ามปี ระหว่างทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ โทเทิล แอ็คเซ็ส คอร์ปอเรชั่น (DTAC) มาถึงบทสรุปด้วยการตกลงร่วมกันให้ TRUE เป็นผู้นำธุรกิจทำพา 2 สองแบรนด์ใหญ่แข่งขันในตลาดผ่านการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ (เหมือนเดิม) **"ทรู คอร์ปอเรชั่น"**

หลังฝ่าด่านกระแสต่อต้านและคัดค้านจากหลายหน่วยงาน ได้มาตั้งแต่การทำงาน **กสทช. ชุดใหม่** ภายใต้แรงกดดันรอบด้าน ตั้งแต่ตรวจสอบทางกฎหมายถึงอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ และยังให้หน่วยงานทางกฎหมายอย่างคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกด้าน ด้านข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อนำมาใช้พิจารณาต้องตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด และประชาพิจารณ์เพื่อศึกษาผลทั้ง 4 ด้าน คือด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมายและด้านคุ้มครองผู้บริโภค รวมไปถึงล่าสุดขอข้อมูลเปรียบเทียบในต่างประเทศที่เกิดดีลการควบรวมกิจการในลักษณะเดียวกันเพื่อนำมาตัดสินใจ

ผู้ประกอบการโอเปอเรเตอร์ด้วยตนเอง



ที่ระบุคัดค้านชัดเจนจากสภาพการแข่งขัน กระจุกตัวในอัตราที่สูงมากอยู่แล้ว ด้วยการอิงกับดัชนีการแข่งขัน (HHI) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 ราย เมื่อสิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 ยิ่งทำให้บริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 53.4% เป็นผู้นำอำนาจเหนือตลาดอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อการแข่งขัน และเข้าข่ายเป็นการครอบงำตลาด

สุดท้ายด้วยคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ กสทช. อนุมัติให้ TRUE-DTAC ควบรวมกิจการกันได้แบบมีเงื่อนไขตามการคาดการณ์ของตลาดที่มองไว้แล้วว่า **"ดีลนี้อย่างไรก็ผ่าน"** แม้จะกินระยะเวลาพิจารณาของกสทช. ถึง 7 เดือน และอีก 14 เดือนตั้งแต่ประกาศดีลของทั้ง 2 บริษัทตั้งแต่เดือน.ย. 2564

หากแต่สิ่งตลาดทุนติดตามหลังจากนี้คือการดำเนินการรวมกิจการของทั้ง 2 บริษัทที่ปรับเงื่อนไขใหม่หลังกินระยะเวลายาวนานกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดสัดส่วนหุ้นที่จะทำการสวอปหุ้นไปยังบริษัทใหม่ตามเงื่อนไขเดิมตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ทุนจดทะเบียน 138,208 ล้านบาท และมีหุ้นจำนวน 34,552 ล้านหุ้น ที่ราคาพาร์ 4 บาท มีการแลกหุ้นตามสัดส่วน TRUE 1:0.60018 และ DTAC 1:6.13444 ทำให้ TRUE มีมูลค่า (VTO) 5.09 บาท และ DTAC (VTO) ที่ 47.76 บาท จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นทั้ง 2 บริษัทระหว่างที่ยังไม่มีการพิจารณาของกสทช. ไม่หลุดจากราคาดังกล่าว

ขณะที่เงื่อนไขปัจจุบันที่มีการปรับแบบจะเหมือนเดิมภายใต้ทุนจดทะเบียน 138,208

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

วันที่: อังคาร 17 มกราคม 2566

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12295

หน้า: 13(บน), 14

Col.Inch: 61.96

Ad Value: 99,136

PRValue (x3): 297,408

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: STOCK GOSSIP: หุ้น TRUE รวบ 'ดีลแสนล้าน' นับถอยหลัง 'เคาะราคา' ต้นมูลค่า

ล้านบาทแต่มีหุ้นจำนวน 35,552 ล้านหุ้น ที่ราคาพาร์ 4 บาท มีการแลกหุ้นตามสัดส่วน TRUE 1:0.60018 และ DTAC 1:6.13444 ซึ่งทำให้มูลค่าของผู้ถือหุ้น TRUE ไม่แตกต่างจากเงินไขเดิม 5.09 บาท และ DTAC ที่ 47.76 บาท

โดยกำหนดระยะเวลาขึ้นเครื่องหมาย ปิดสมุด 26 ม.ค.2566 และทำการ จัดสรรหุ้นไปยังบริษัทใหม่ 22 ก.พ.2566 ซึ่งจะมีการหยุดพักซื้อขาย 9 วันทำการ ระหว่าง 20 ก.พ.-2 มี.ค.2566 เพื่อจัดประชุม ผู้ถือหุ้น 23 ก.พ.2566 ภายใต้บริษัทใหม่ “ทรู คอร์ปอเรชั่น” หรือ TRUE

หรือระบุได้ว่าจากนี้ไปบริษัทใหม่มีเพียง TRUE ด้วยศักยภาพการให้บริการที่ครอบคลุม มากกว่าทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ เคเบิลทีวี อินเทอร์เน็ต ทีวีดิจิทัล ทำให้มีพื้นที่ให้บริการ ครอบคลุมมากกว่าเทียบกับ DTAC ให้บริการ เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเดียว แม้จะมี แบนด์ TURE-DTAC ยังให้บริการแต่ “ผู้ที่กุมบังเหียนเต็มตัว” คือ TRUE

ส่วนกลุ่ม “เทเลนอร์” ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ DTAC สามารถลดบทบาทการลงทุนที่สูง และอาจจะเผชิญการขาดทุนได้ในธุรกิจนี้ สามารถถอยออกจากตลาดโอเปอเรเตอร์ ในไทยได้แบบไม่เสียหน้า หลังจาก เพลี่ยงพล้ำในช่วงศึกประมูล 5G และ กลายเป็นผู้เล่นอันดับ 3 มี TRUE ขึ้นมา กวาดฐานลูกค้าไปครองและเผชิญการเติบโต ที่ลดลงจนกลายเป็นหุ้นเน้นจ่ายปันผล แต่ไม่เน้นการเติบโตไปแทน



หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ... ยอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศ... ฉบับประจำวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ● การเมืองเข้มข้น... จับตาการประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกฯของ เศรษฐา ทวีสิน เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ ในนาม พรรคเพื่อไทย... จะเปรี้ยงไม่

เปรี้ยง... แต่ที่เปรี้ยงไม่หยุด แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย... ที่สำนักโพลยังให้อยู่ในอันดับ 1 ของยุทธจักรการเมือง... กระแสข่าวแคนดิเดตนายกฯ คนที่ 3 ของ พรรคเพื่อไทย จะเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หรือ ชัยเกษม นิติสิริ ไม่ใช่เรื่องใหญ่..... การเปิดตัว เศรษฐา ที่ จ.อุดรธานี เมืองหลวงพรรคเพื่อไทยภาคอีสาน... แบบกรูกริบ เพื่อไม่ให้แย่งซีน หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เป็นแค่หน้าจิ้ม... แต่ที่เขย่าการเมือง พรรคร่วมรัฐบาลให้เกิดอาการกระเพื่อม... จาก จดหมายเปิดใจ ต้องจับตาไปที่โลกใบใหม่ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ด้วยมาดสุขุม สาม ป. Forever... ลงพื้นที่

ตรวจราชการที่ จ.ลำปาง และ พะเยา... โดยมี ส.ส. กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้การต้อนรับแบบอบอุ่น ไม่ต้องไปตีความอะไรมาก... ที่มีข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส ขัดแย้งกับเลขาธิการพรรค สันติ พร้อมพัฒน์ เรื่องการส่งผู้สมัครเลือกตั้ง... บัดนี้ หัวหน้าพรรคเคลียร์ปัญหากัน ลงตัวเป็นที่เรียบร้อย... ยืนยันจาก นฤมล ภิญโญสินวัจนน์ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ ไปเจดเจในงานเปิดตัว ผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช วันก่อน... วันที่ 17 ม.ค. เป็นต้นไป หัวหน้าพรรค จะเริ่มทยอยแถลงนโยบายของพรรค ที่จะมอบให้กับประชาชนอย่างจริงจัง... อาทิ บัตรประชารัฐ ที่ทำการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2561 สมัยที่เป็น ผช.รมว.คลัง ตาม นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ประชาชนได้ประโยชน์จริง... จับอาการ พลังประชารัฐ กับ เพื่อไทย ในการลงพื้นที่ส่งผู้สมัคร... สอดคล้องต้อง

กันอย่างพิถีพิถัน..... ● ถ้า จับตาเรื่องของคุณภาพอนามัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่จะถึงนี้... ในกรณีที่ ประเทศไทย เป็นประเทศที่ นักท่องเที่ยวชาวจีน ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ... ในขณะที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในปักกิ่งและหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจีน... รายงานตรงกันว่าเวลานี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีน กว่า 900 ล้านคน แล้ว...

ประกอบกับที่ ศ.นพ.ยง กุ์วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะนำเชื้อ สายพันธุ์ใหม่ เข้ามา โดยเฉพาะ สายพันธุ์ที่ดื้อต่อวัคซีน และทำให้เกิดการติดเชื้อระลอกใหม่ขึ้นได้...สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือ XBB.1.5 ที่ระบาดมากในอเมริกา และแนวโน้มในยุโรป ก่อนที่จะกระจายไปทั่วโลก...จบข่าว.....● ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก...ยืนยันการประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 65.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ เอสโซ่ จาก Exxon Mobil Asia...ด้วยมูลค่า 55,500 ล้านบาท...ปิดตำนานโรงกลั่นน้ำมันอายุ 56 ปี พร้อมสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ในประเทศไทยกว่า 700 แห่ง...ปิดตำนาน จับเสือใส่ถังพลังสูง...ที่จะเปลี่ยนเป็น ปิ๊มบางจาก ทั่วประเทศภายในปี 2567...ที่ปิดไปอีกหนึ่งตำนาน 34 ปี ดีแทค ในประเทศไทยหลังจากบอร์ดดีแทค ที่มีมติ ให้อนุมัติควบรวมกิจการให้แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปีนี้...จดทะเบียนใหม่ในชื่อของ ทูธ คอร์ปอเรชั่น หรือ ทูธ...จะส่งผลให้ค่ายมือถือในประเทศไทย มีอยู่แค่สองค่าย...คือ เอไอเอส กับ ทูธ...จะมีผลกระทบอย่างไรแค่ไหนต้องโฟกัสไปที่ กสทช. ในการอนุมัติให้มีการควบรวมในครั้งนี้...จะอ้างว่า ไม่ใช่อำนาจของ กสทช. หน่อมแน้มไปหน่อย...ผู้บริโภคตาดำๆต้องรับกรรมไปตามระเบียบ.....● ยุทธศักดิ์ สุกสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าวโครงการ The MICHELIN Guide Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่เป็นหนึ่งในโครงการผลักดัน Soft Power ด้านอาหาร หรือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ของประเทศที่มีความโดดเด่นและแข็งแกร่ง...จัดทำหนังสือคู่มือขยายพื้นที่สำรวจครอบคลุมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด อุบลราชธานี อุตรธานี ขอนแก่น และ นครราชสีมา...THE MICHELIN EXPERIENCE @ ISAN มิชลินถิ่นอีสาน...ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเต็มรูปแบบ และกระตุ้นให้เกิดการยกระดับและพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน พร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ...แค่เอ่ยชื่อร้านเด็ดใน จ.อุตรธานี แพนมเนียงและพันทอม จากร้าน VT แพนมเนียง เมียงทอดมัจฉาและ

ปลาทับทิมอกแตก จากสวนอาหาร
มัจฉาสาสุข, ปลาสัมทอด แกงคั่ว
หอยขม และข้าวเหนียวห่อใบตอง
จากครัวคุณนิต, ก๋วยเตี๋ยวเปิดตุ๋นและ
ข้าวหน้าเป็ด จากร้านปิ้งก๋วยเตี๋ยวเปิด,
ขนมปังสามสหายและสตูซี่โครงหมู

จากร้านมาตามพาทท์ 2515, เมืองทอด แหนมคลุก จากร้านอรุณีแหนมเนือง,
แซลมอนแช่น้ำปลาร้า และพวงนมทอดกระเทียม จากร้านลาบนิ้ว...
ก็น้ำลายไหลย่อย งานนี้การ์นต์โดย ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้าน
ตลาดในประเทศ ททท. (เน็ตไอดอล ททท.)... **Gourmet & Cuisine** สกด
สายตาไว้ในจานอาหาร FOOD Styling ด้วยเวทมนตร์แห่งฟู้ดสไตล์ลิสต์
เมนูจาก MICHELIN Young Chef Award 2023...วันนี้เวลา 08.30 น.
ปิยะสิริ วัฒนวรานุกร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด ที่ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น...วันที่ 18
ม.ค. เวลา 10.00 น. ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ พร้อมด้วย พีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการ
ผู้จัดการบริหาร แดลงข่าวเส้นทางสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นศูนย์ของ ซีพีเอฟ ในปี 2050 และประกาศความสำเร็จยกเลิกการใช้
ถ่านหิน 100% สำหรับกิจการในประเทศไทยตามเป้าหมาย Coal Free 2022
ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม.....●

“อินทรีเหล็ก”

● ทูบ "ซิมผี" เกือบหมื่นเมือง-ตรวจเป็นบัญชีม้า "ดีอีเอส" เชือดโจรออนไลน์

"ดีอีเอส" เข้มสกัดขาโจรออนไลน์สั่งคนถือ "ซิมผี" มา รายงานตัวด่วน อึ้ง!คนเดียวมีซิมมากกว่า 100 ซิมถึง 8,000 ราย มี 5 ซิมขึ้นไป 3.8 แสนราย ให้ กสทช.กำชับผู้ให้บริการเข้ม ลักลอบใช้อินเตอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย ขณะที่ ปปง. ส่งรายชื่อผู้สงสัยใช้บัญชีม้าให้แบงก์ตรวจสอบ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ติดตามความคืบหน้าปราบอาชญากรรมออนไลน์เดินทางลักลอบใช้เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมายแก้ปัญหาซิมผี รวมทั้งปราบบัญชีม้า โดยการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา มีความคืบหน้าการดำเนินงานใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

เรื่องแรก การแก้ปัญหาซิมผี หรือซิมที่ไม่มีมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือคนเดียวมีซิมจำนวนมาก โดย กสทช. ได้สั่งการผู้ให้บริการโทรคมนาคมแจ้งเจ้าของซิมโทรศัพท์มายืนยันตัวตนให้ถูกต้อง โดยมีกำหนดให้ 1.กรณีผู้มี 100 ซิมขึ้นไป ประมาณ 8,000 ราย ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในเดือน ม.ค.66 2.กรณีผู้มี 30 ซิมขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 22,000 ราย ยืนยันตัวตนภายในเดือน มี.ค.66 และ 3.กรณีผู้มี 5 ซิมขึ้นไป ประมาณ 380,000 ราย ยืนยันตัวตนภายในเดือน มิ.ย.66

สำหรับการดำเนินการในเรื่องที่ 2 คือ การแก้ปัญหาการลักลอบใช้อินเตอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย โดยให้ กสทช.ดำเนินการกำชับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้าตรวจสอบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้อย่างผิดกฎหมายนอกจากนั้นให้ กสทช. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการหาจุดที่มีการกระทำความผิดตลอดจนหาตัวผู้กระทำความผิด

ขณะที่ความคืบหน้าในเรื่องที่ 3 คือการแก้ปัญหาบัญชีม้า (การรับจ้างเปิดบัญชี) และบัญชีต้องสงสัยนำไปใช้กระทำผิดกฎหมาย โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ายุค. 2563 ซึ่งประกาศฉบับนี้ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง.ยังได้แจ้งรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมายประมาณ 1,000 รายชื่อให้สถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายชัยวุฒิกล่าวต่อว่า ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและภายใต้ความร่วมมือจากสำนักงาน ปปง. และสมาคมธนาคารที่ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาบัญชีม้า ความร่วมมือจากสำนักงาน กสทช.ที่ช่วยเร่งจัดการกับผู้ถือครองซิมจำนวนมากและยังไม่ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบใช้อินเตอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินคดีต่อผู้ทำความผิด คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลฯอยู่ระหว่างเสนอ (ร่าง) พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ....ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ให้เป็นรูปธรรม.